

ผลการประเมินเรื่องการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ประจำปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)

ประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการพยายามขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด รัฐบาลได้จัดล่ามจำนวน 102 คนไว้ที่สำนักงานต่าง ๆ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและศูนย์ตรวจเรือประมงที่ทำเรือเพื่อให้บริการแก่ผู้อพยพและชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ที่พูดภาษาไทยไม่ได้ เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็ก และได้ลงนามในข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลกับศูนย์ติดตามเด็กหายและช่วยเหลือเด็กที่ถูกแสวงประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (U.S. National Center for Missing and Exploited Children) เพื่อปราบปรามการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กเชิงพาณิชย์ทางออนไลน์ นอกจากนี้ รัฐบาลยังออกกฎกระทรวงห้ามการทำงานบางประเภทของผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการขาดการคุ้มครองอายุขั้นต่ำของเด็กที่ทำงานนอกระบบการจ้างงานอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม เด็กในประเทศไทยยังอยู่ในระบบการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดอยู่ ซึ่งรวมถึงในกระบวนการแปรรูปอาหารทะเลและกุ้ง และการถูกแสวงประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์ ซึ่งในบางครั้งก็เป็นผลมาจากการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเรื่องแรงงานเด็กยังคงเป็นปัญหาท้าทายอยู่ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานในจำนวนที่เพียงพอ และรัฐบาลยังไม่ได้จัดสำรวจวัดความแพร่หลายของการใช้แรงงานเด็กในระดับประเทศ

จากรายงานข้างต้น จึงได้มีการเสนอข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความคืบหน้าในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย

เรื่อง	ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน	ปีที่เสนอแนะ
โครงสร้างทางกฎหมาย	ให้แน่ใจว่ามีกฎหมายอาญาห้ามการเกณฑ์เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐ	พ.ศ. 2559 - 2560
	ให้แน่ใจว่ามีกฏบังคับใช้เกณฑ์อายุขั้นต่ำในการทำงานกับเด็กที่ไม่มีสัญญาว่าจ้างอย่างเป็นทางการ	พ.ศ. 2560
การบังคับใช้	เพิ่มจำนวนผู้ตรวจแรงงานที่รับผิดชอบด้านการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงานเด็ก	พ.ศ. 2558 - 2560
	เก็บรวบรวมและตีพิมพ์ข้อมูลอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับจำนวนการดำเนินคดีอาชญากรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก	พ.ศ. 2558 - 2560
โครงการด้านสังคม	พัฒนาการเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้แก่เด็กชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์และเด็กผู้อพยพ รวมถึงการเพิ่มการตระหนักรู้เรื่องสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กผู้อพยพ พัฒนาการเข้าถึงการขนส่งเดินทางไปยังโรงเรียน และแก้ไขอุปสรรคด้านภาษาสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยไม่ได้	พ.ศ. 2555 - 2560

	<p>จัดทำและตีพิมพ์ผลการสำรวจเด็กที่ทำงานในประเทศไทยโดยใช้วิธีการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและแนวทางปฏิบัติเรื่องสิทธิการใช้แรงงานเด็ก</p>	<p>พ.ศ. 2552 - 2560</p>
	<p>ให้แน่ใจว่ามีโครงการทางสังคมที่เพียงพอในการช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงหรือที่ถูกใช้แรงงาน และพ่อแม่หรือผู้ปกครองในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การผลิตเสื้อผ้า งานบ้าน และงานก่อสร้าง</p>	<p>พ.ศ. 2559 - 2560</p>
	<p>ให้แน่ใจว่ามีโครงการทางสังคมที่เพียงพอที่มุ่งช่วยเหลือเด็กในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด เช่น ผู้อพยพและชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์</p>	<p>พ.ศ. 2559 - 2560</p>